

■ SMEs ก้าวไกล

■ โสฬส สาครวิศวะ

กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(เอสเอ็มอีแบงก์)

โครงการประชาวีวัฒน์ มีสินเชื่อดีๆ สำหรับ SMEs

ส วัสดีท่านผู้อ่าน
ทุกท่าน ในฉบับนี้
ก็ต้องขอกล่าวถึง
เรื่อง **ประชาวีวัฒน์**

เพราะว่าธนาคารเอสเอ็มอีแบงก์
เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมโครงการ

ประชาวีวัฒน์ ถ้าเราพิจารณาในเรื่องของคำว่า **ประ
ชาวีวัฒน์** ซึ่งมาจากคำ 2 คำด้วยกันคือ **ประชา**
หมายถึง หมู่คน พลเมือง **วิวัฒน์** หมายถึง
ถึงความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งเมื่อ 2 คำรวม
กันแล้วก็มีความหมายถึง **ทำให้ประชา
ชนคนไทยมีความเจริญรุ่งเรืองดีขึ้น หรือทำ
ให้มีวิวัฒนาการที่ดีขึ้น**

เมื่อพิจารณาถึงวิวัฒนาการของประชาชน
ไทยเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ประ
ชาชนไทยก็มีวิวัฒนาการมีความเจริญรุ่งเรือง
ที่ดีกว่าประเทศในบางประเทศในอาเซียน แต่
ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศในเอเชีย เรายังตามหลังประเทศ
ในเอเชียอยู่อีกหลายประเทศเช่นเดียวกัน การทำให้ประชาชนมี
วิวัฒนาการที่ดีขึ้นนั้นประกอบด้วยหลายด้านด้วยกัน เช่น

1. ด้านการศึกษา

2. ด้านความเป็นอยู่

ในด้านความเป็นอยู่ก็จะประกอบด้วยหลายส่วนด้วย
กัน อาทิ ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นที่จะเลี้ยงชีพได้ มีการรักษา
พยาบาลที่ดีขึ้น อยู่ได้อย่างปลอดภัยจากโจรผู้ร้าย หรือมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หลังจากเกษียณอายุก็ได้รับการ
ดูแลอย่างดี ซึ่งถ้าประชาชนไทยมีทุกอย่างครบถ้วน ประชาวี
วัฒน์ หรือ วิวัฒนาการของประชาชนไทยก็จะดีขึ้นครบทุกส่วน

การเริ่มทำโครงการประชาวีวัฒน์ในครั้งนี้ของรัฐบาล นับ
ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพราะในหลายๆ ด้านของประชาชน ใน
ส่วนที่อยู่ในเมืองก็อาจจะมีคุณภาพที่ดี รายได้ดี ทุกอย่าง



อุดมสมบูรณ์ แต่ถ้าผู้ที่อยู่ห่างไกลตัวเมืองก็อาจจะทำให้การอยู่ การกิน รายได้ไม่สู้ดีนัก หรือ การกระจายรายได้ของประเทศก็ยังไม่ดี ความแตกต่างของรายได้ของประชาชนในประเทศอาจจะมี ความแตกต่างกันค่อนข้างมาก

จากจุดเริ่มต้นที่ดีนี้ จึงมีโครงการที่ออกมาอยู่หลายโครงการตั้งที่ ทางรัฐบาลได้แถลงไปแล้วนั้น ในส่วนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ได้เข้าไปสนับสนุน 2 โครงการ

โครงการแรก คือ โครงการสินเชื่อเพื่อแท็กซี่ไทยเข้มแข็ง ทาง ธนาคารจะปล่อยเงินกู้ให้กับบุคคลที่มีความประสงค์จะประกอบอาชีพแท็กซี่ แท็กซี่ ในวงเงิน 500 ล้านบาท โดยวงเงินต่อรายสูงสุดไม่เกิน 8 แสน บาทของราคาทรัพย์สิน ซึ่งจะเป็นรถและอุปกรณ์ส่วนควบ NGV ระยะเวลา เข้าซื้อสูงสุดไม่เกิน 6 ปี อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี แคมสิทธิประโยชน์ ทางด้านประกันชีวิตกลุ่มให้ และยังมียังวงเงินประกันภัยเสริมความมั่นคง ประเภทประกันการสูญเสียรายได้อีกด้วย

อีกโครงการหนึ่งที่ธนาคารได้ร่วมสนับสนุนก็คือ สินเชื่อสู่ออาชีพ ไทยเข้มแข็ง วงเงินจำนวน 600 ล้านบาท ซึ่งสินเชื่อนี้จะให้กับกลุ่มผู้ ช่างฝีมือเตอร์ไซค์รับจ้าง และกลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอย โดยวงเงินต่อราย ได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท ระยะเวลาการกู้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี สิทธิประโยชน์ที่เพิ่มเติมก็ได้แก่การประกันชีวิตกลุ่มให้แก่ผู้กู้ เช่นเดียวกัน

ซึ่ง 2 โครงการนี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นโครงการเล็กๆ ที่จะเกิดในกรุงเทพฯ มหานคร แต่ก็เป็จุดเริ่มต้นที่ดี และโครงการเหล่านี้ก็จะกระจายไปสู่ต่าง จังหวัดด้วย

ดังนั้น เมื่อโครงการเหล่านี้ได้มีโอกาสกระจายไปต่างจังหวัด ก็จะทำให้ผู้ประกอบการ หรือประชาชนที่อยากจะมืออาชีพ หรือมืออาชีพอยู่แล้ว สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ทำให้เขา เหล่านั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในอนาคต

จากโครงการในเบื้องต้นนี้ เชื่อได้ว่าทางรัฐบาลจะมีโครงการประชา วิจารณ์ อีกหลายๆ โครงการในอนาคต เพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่ของ ประชาชน สร้างการศึกษาของประชาชนให้ดีขึ้นครอบคลุมทั่วประเทศ และหากว่าสามารถสร้างความเป็นอยู่ และรายได้เทียบเท่าประเทศที่ พัฒนาแล้ว ไม่ว่าจะประเทศที่พัฒนาจะอยู่ในเอเชียหรืออยู่ในยุโรปหรืออเมริกา ได้ก็ยิ่งดี ซึ่งจะช่วยให้โอกาสและชีวิตของประชาชนไทยสดใสเทียบเท่า อารยประเทศ

สุดท้ายนี้ ผมเห็นว่าโครงการต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดประชาวิจารณ์ทุก โครงการเป็นสิ่งที่ดี และถ้าเราาร่วมกันสนับสนุนอย่างจริงจัง ก็จะทำให้ ประชาชนไทย ประเทศไทยแข็งแรงมั่นคง